

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS THANH LIỆT**



BÀI DỰ THI

**VIẾT VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG “DIỄN HÌNH TIÊN TIÊN-
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH TRÌ**

Người dự thi: **PHẠM LÊ PHƯƠNG THẢO - LỚP 6A1**

Địa chỉ: **Trường THCS Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội.**

Điện thoại: **0916.062.139**

Hà Nội, năm 2023

Từ những ngày đầu khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu phát động phong trào “ Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Tất cả đều muốn chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào việc để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Nhiều trong số họ là những thầy cô giáo, những người mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho, những người thầy cô không quản khó nhọc, hết mình vì lớp trẻ thân yêu. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương “Người tốt việc tốt” như thế, đó chính là người đã dìu dắt tôi cả kì học qua - kì học mà tôi còn biết bao ngỡ ngàng khi mới bước vào ngôi trường cấp 2. Đó là cô Nguyễn Thị Phương Hoa - cô giáo trường THCS Thanh Liệt, cô cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi.



Cô Phương Hoa được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cũng chính vì thế từ lâu trong cô đã có niềm yêu nghề, mến trẻ. Từ ngày vào ngôi trường THCS Thanh Liệt này cô đã luôn cố gắng thay đổi, tiếp nhận và sửa chữa bản thân. Sự nỗ lực thay đổi ấy đã khiến tôi có thể gặp một cô giáo tận tình, tận tụy hết mình vì công việc “trồng người” này. Sau một khoảng thời gian dài làm việc tại trường cô đã có thành quả là những cô cậu học

trò nắm trong tay những kiến thức để bước ra cuộc sống, đem lại cho cô và nhà trường niềm tự hào, niềm kiêu hãnh.

Cô giáo Phương Hoa có giọng nói dịu dàng, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách thẳng thắn. Phải chăng chính phong cách ấy đã phần nào khiến những bài giảng của cô luôn được học sinh say mê? Cô đã chứng tỏ chuyên môn vững vàng của mình, sức "thu hút" với học sinh qua việc đào tạo được những thế hệ học sinh, chăm ngoan và nhất là các em đều rất năng động, sáng tạo. Cô không chỉ truyền dạy kiến thức, các học sinh của cô còn được truyền ngọn lửa của sự đam mê, sáng tạo. Cũng chính bởi đam mê khám phá mà người giáo viên ấy dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc đào tạo, bồi dưỡng những học sinh giỏi Toán của lớp tôi. Qua quá trình công tác, với nền tảng sẵn có, lại thêm sự chịu khó học hỏi, cô ngày càng chứng tỏ được chuyên môn vững vàng, sự say mê khám phá, sáng tạo của cô giáo Phương Hoa ghi dấu trong cả công tác chủ nhiệm của cô. Không chỉ là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, luôn được phụ huynh tin tưởng và được học sinh yêu quý. Phụ huynh tin tưởng cô bởi cô nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh. Học sinh yêu quý cô bởi cô gần gũi với các em, chỉ bảo tận tình và luôn đề xướng các hoạt động để các em được phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Vì thế, từ những hoạt động thường nhật như: điều hành giờ sinh hoạt lớp hay các hoạt động như tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức Trung thu hay những hoạt động lớn như kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp do cô giáo Phương Hoa làm chủ nhiệm luôn có những sáng tạo bất ngờ và thú vị. Nhiều năm liền, tập thể lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến xuất sắc, có nhiều học sinh đạt thành tích đặc biệt trong các hoạt động phong trào.

Lâu nay hầu hết mọi người đều có suy nghĩ, làm nghề dạy trẻ là nghề vất vả và chịu nhiều áp lực nhất. Thế nhưng, cô Hoa cho rằng cô chưa bao giờ thấy công việc của mình là mệt nhọc và vất vả. Cô Hoa còn vinh dự nhận được giấy khen Giáo viên Dạy giỏi của huyện, cô Hoa không chỉ dạy giỏi mà cô còn rất thương trẻ. Từng nghe qua lời kể của cô em được biết và cũng rất ấn tượng với câu chuyện sau: “Cô từng dạy một khoá học và cô có một học sinh học rất giỏi tất cả các môn, có thành tích khủng trong học tập nhưng rất tiếc thì vào năm cậu học sinh ấy lên lớp 9 thì mắc bệnh tự kỉ, không muốn học cũng như thi, cô đã luôn bên cạnh, an ủi cậu học trò ấy không tự tử và tiếp tục vào học. Rất may mắn cô Hoa đã khiến cậu học trò không vướng còn đường sinh tử và tiếp tục vào học.” Sau khi nghe được câu chuyện em đã rất khâm phục tài năng “yêu nghề mến trẻ” của cô, khâm phục cô vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng thay đổi bản

thân vì công việc. Cô đối với em cũng như một “tấm gương” sáng để em nỗ lực và noi theo.

Em hi vọng cũng như mong muốn cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa sẽ mãi giữ được ngọn lửa của sự say mê, nhiệt tình, sáng tạo, là người thắp lửa cho những đam mê tìm tòi cho các thế hệ học sinh, góp phần đào tạo ra những thế hệ học sinh - công dân nghiêm túc, tích cực, chủ động, sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trong thời đại mới. Chúc cô sẽ luôn thật khoẻ mạnh và vui vẻ để chúng em còn có thể báo đáp lại công ơn “vun trồng mầm non của cô”!